

Việt Nam phá giá tiền 3 lần trong 9 tháng

Tác Giả: Ngái Việt

Thứ Sáu, 20 Tháng 8 Năm 2010 08:59

HÀ NỘI (TH) - Phá giá tiền 3 lần chỉ trong vòng 9 tháng, chính phủ Hà Nội cho rằng người tiêu dùng kinh tế này đang chịu những tháng ngày khó khăn.

Đưa phần lớn vào xuất công các loại hàng hóa, hoặc gia công, hoặc nông sản hay thủ công hay nói chung cá giá trị thấp, Việt Nam phải chịu tranh giá với các nước khác trong khu vực, đặc biệt là hàng Trung Quốc.



Nhiều khách ngoại quốc ngại nghẽn trên đường cùng với máy móc gánh trái cây bán rong trên thị trường Hà Nội.

Ngân Hàng Trung ương Hà Nội đánh sạt giá đồng nội tệ thêm 2.1% lần thứ 3 trong vòng 9 tháng, giá cả hàng hóa sẽ tiếp tục tăng theo. (Hình: Hoang Dinh Nam/AFP/Getty Images)

Tiền đồng Việt Nam, tỷ giá hối suất 18,544 VND cho 1 USD, hôm thứ Ba được loan báo sẽ có giá hối suất mới là 18,932 VND cho 1 USD.

Vit Nam phá giá tiền 3 lần trong 9 tháng

Tác Giả: Ngái Vit

Thứ Sáu, 20 Tháng 8 Năm 2010 08:59

Ngân Hàng Trung ương Nhà Nước loan báo với giới biên giới trao đổi với ngoại hối trong vòng 3%. Tuy giới hối này, các ngân hàng thương mại vẫn tiếp nhận mua trao đổi với thị trường.

Giới chuyên gia kinh tế tài chính cho rằng hành động hạ giá hối suất tiền thêm 2.1% là chủ yếu do nhu cầu khẩn cấp của Việt Nam mà chủ yếu Hà Nội khó khăn.

Ngân hàng ta hiện tại Hà Nội mua phá giá đồng nội tệ để kích thích xuất khẩu nông sản giảm bớt thâm hụt thương mại. Đây là một trong những biện pháp kinh tế nhà cầm quyền trung ương thi hành với hy vọng kinh tế quan trọng, giúp nông nghiệp giảm các gánh nặng thuế, chi phí nhân công, thuế nhập khẩu, chi phí vận chuyển hàng, chi phí khai thác thành tích, khi có đồng hối đồng vào mùa Xuân năm tới.

Nhưng nó cũng phản ánh thực tế là nhu cầu ngoại tệ để mua hàng hóa trên thị trường quốc tế ngày càng tăng áp lực trên nguồn dự trữ ngoại tệ với dự trữ ngoại tệ thấp. Đây là một trong những lý do thúc đẩy tỷ giá hối đoái của Việt Nam được Fitch ratings đã hạ thấp với thị trường Việt Nam trên bảng đánh giá của hai tháng trước.

Theo số liệu của VNExpress hôm Thứ Năm: “Một số nguồn tin cho hay, các ngân hàng phía nhân ‘mạnh mẽ’ giới hạn giá quanh 19,310 đồng/đô la trong ngày đầu đi xuống. Tuy nhiên, liệu thị trường này không phát huy tác dụng bởi các ngân hàng có nguồn cung dồi dào của chủ bán ra, vì khi với giá hối lên cao hơn nữa, ít nhất là hối trên cho phép (19,500 đồng).”

Nay chỉ hai ngày sau, VNExpress nói: “Vietcombank mua bán USD với mức cao ngang ngửa với thị trường do, quanh 19,425/đô la-19,460 đồng/đô la. Nhưng mức giá này với chủ nhà mua vào đầu so với ACB. Sáng nay, nhà băng này công bố bán chủ mua trên 19,500 đồng/đô la, trong khi mua vào thị trường hiện 50 đồng.

Eximbank lại với những cách mua và bán với 100 đồng khi vẫn tiếp nhận giá mua quanh 19,400 đồng/đô la, còn bán lên tới 19,500 đồng/đô la.”

Trên thị trường chợ đen, người ta mua bán trao đổi với giá hối trên đồng 19,550 đồng/đô la, theo VNExpress.

Việt Nam phá giá tiền 3 lần trong 9 tháng

Tác Giả: Ngái Việt

Thứ Sáu, 20 Tháng 8 Năm 2010 08:59

Tá tháng 11, 2009 đán nay và sau 3 lần phá giá, đáng nái tá cáa Việt Nam đã bá đánh sát 10% so vái đáng đô la Mỹ. Tuy nhiên, không có đáu hiáu gì cho tháy há xoay chuyán đá cán nán kinh tá.

Thám tháng máu đách tăng lên \$980 triáu USD trong tháng 7 so vái \$742 triáu USD cáa tháng 6. Chá trong 6 tháng đáu năm nay, thám tháng máu đách cáa Việt Nam là \$7.26 tá USD, tăng quá gáp đôi cùng thái ká này năm ngoái vái \$3.65 tá USD.

Hà Nội đát chá tiêu tháng máu đách năm nay á mác \$12 tá nháng cái đáa này náu không kám chá nái, thám tháng máu đách hián nhián sá cao hán năm ngoái rát nhiáu.

Hai kinh tá gia Euben Paracuelles và Yougesh Khatri cáa táchác đáu tá tài chính Nomuara nhán đánh ráng rát có thá mát lán phá giá tián náa sá xáy ra vì Hà Nội cán kám chá thám tháng máu đách cũng nhá nháng nguy cá liên quan đán nán kinh tá vĩ mô.

Khi phá giá tián nhá thá đá kích thích xuát cáng, giá cá hàng hóa á Việt Nam sá bá áp lác tăng giá. Ngay nhá nháng nhà sán xuát đá xuát cáng cũng cám tháy khó khăn cháng chát.

“Vì nhiáu nhà xuát cáng hàng hóa nái đáa phái nháp cáng láng lán nguyên liáu, đá phá tùng, thí dá các káng há may mác quán áo và giày dép phái nháp cáng đán 70% nguyên liáu, phá giá tián không giúp ích gì.” Bùi Kiên Thành, mát chuyên viên phân tích tài chính đác láp á Hà Nội phát biáu vái báo tài chính Dow Jones cáa Mỹ.

Nhà cám quyán trung áng đát chá tiêu kám giá lám phát á mác 8% cho năm nay nháng nhiáu chuyên viên kinh tá tin ráng khó đát nái. Lám phát trong tháng 7 là 8.19%, giám chút ít tá 8.69% cáa tháng 6. (TN)